



ประกาศโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
(ฉบับที่ ๓)

อ้างถึง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเนื่องจากเหตุพิเศษถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและเป็นอันตรายต่อนักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในสถานศึกษา จึงสั่งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ **เพิ่มในวันที่ ๔ - ๘ มกราคม ๒๕๖๔** และให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนนั้น ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยจึงกำหนดมาตรการในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ดังนี้

๑. ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ฉบับที่ ๒ **ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๘ มกราคม ๒๕๖๔** หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศเป็นทางการอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกำหนด**เปิดเรียนในวันจันทร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔**
๒. ระหว่างหยุดอยู่บ้านให้ **นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์(Online)** กับครูประจำวิชาตามตารางสอนของวันจันทร์ที่ ๔ ถึง วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ หรือศึกษาเรียนรู้จากสื่อต่างๆ หรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามที่ครูประจำวิชากำหนด และปฏิบัติตามตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
๓. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและครูอัตราจ้างทุกคน **จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ((Online) หรือจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้กับนักเรียนและกำหนดภาระงานตามความเหมาะสมในทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักและไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ** โดยจะสอนที่บ้านหรือที่โรงเรียนขึ้นอยู่กับความพร้อมของครูผู้สอนและเหมาะสมกับสถานการณ์ **เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวันให้รายงานผลให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯทราบทันที**
๔. ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯการเรียนรู้กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานการจัดการเรียนการสอนอย่างเคร่งครัด **และรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกวัน**
๕. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและครูอัตราจ้างที่มีภารกิจตามคำสั่งให้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยและไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ

๖. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ดูแลทรัพย์สินและความเรียบร้อยของสถานศึกษาในเวลาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการการคัดกรองผู้เข้ามาติดต่อราชการอย่างเข้มงวด
๗. ให้กลุ่มบริหารและกลุ่มงานทุกกลุ่มจัดครูเวรประจำสำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการมาติดต่อราชการของผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
๘. ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านประจำการอยู่ประจำการ ณ ที่ตั้ง **ไม่เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดตามประกาศของกรุงเทพมหานคร** ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือตามสถานที่ชุมชนแออัดหากไม่มีความจำเป็น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
๙. ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา และครูอัตราจ้างที่มีประวัติสัมผัสและใกล้ชิดกับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ Covid-19 หากพบว่าติดเชื้อให้กักตัวเองตามระยะเวลาที่ศบค.กำหนดหรือจนกว่าจะปลอดภัย โดยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและครูอัตราจ้างดำเนินการทำหนังสือแจ้งให้โรงเรียนทราบโดยด่วนเป็นรายกรณี และให้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน (Work Form Home) เพื่อสังเกตอาการโดยไม่มีถือเป็นวันลา
๑๐. ยกเลิกการนัดหมายนักเรียนมาทำกิจกรรมต่างในโรงเรียนจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ขอให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศเป็นทางการอย่างต่อเนื่องผ่าน www.str.ac.th หรือ ครูประจำชั้นเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบทันที

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ที่ วช 25 /2563

วันที่ 30 ธันวาคม 2563

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Coid-19)

เรียน คุณครูทุกท่าน

ตามที่โรงเรียนได้มีประกาศการปิดสถานศึกษา ตามประกาศของ สพม. 1 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในวันที่ ๔ - ๘ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น และให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และจากการรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 23-29 ธันวาคม 2563 พบว่ารายงานบางกลุ่มสาระฯขาดข้อมูลที่เป็นวิธีการสอน เนื้อหาสาระฯที่สอน ส่วนจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนประมาณร้อยละ 67 ของนักเรียนทั้งหมด

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (Covid-19) จึงขอความร่วมมือจากคุณครูทุกท่านดังนี้

1. ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นตามตารางสอน โดยผ่านระบบออนไลน์ ในรูปแบบที่คุณครูนัดหรือจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เช่นสอนผ่าน Google Meet, Google Classroom ,Zoom ฯลฯ พร้อมทั้งกำหนดภาระงานให้กับนักเรียนตามความเหมาะสมและศักยภาพของผู้เรียน
2. กรณีนักเรียนไม่มีความพร้อมด้านเครื่องมือ / อุปกรณ์สื่อสาร ให้ใช้เอกสารประกอบการสอน หนังสือแบบเรียน หรือสร้าง Foder แนบใบงานส่ง - รับงานจากนักเรียนโดยผ่านผู้ปกครอง หรือให้ผู้ปกครองมาส่งที่โรงเรียนโดยการนัดหมายที่ชัดเจนทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
3. ขอความร่วมมือครูประจำชั้นและครูผู้สอนในการกำกับติดตามให้นักเรียนเข้าเรียน และติดตามงานที่มอบหมายพร้อมทั้งแจ้งเรื่องการเก็บคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 ให้นักเรียนทราบด้วย
4. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริหารวิชาการจึงกำหนด สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 นอกตารางในทุกรายวิชา ดังนั้นระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2564 คุณครูประจำวิชาสามารถเก็บคะแนนของนักเรียนเป็นระยะเมื่อมีการ Lockdown ทั้งจังหวัด คุณครูจะมีคะแนนเก็บและประเมินผลการเรียนให้นักเรียนได้ทันที
5. เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละวันขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านรายงานการจัดการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรคให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และ หัวหน้ากลุ่มสาระฯรายงานให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบเพื่อรายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางนงลักษณ์ วังปรีชา)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ